

ชื่อการศึกษาอิสระ การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวเรณู ทะละ

ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2553

อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ : ดร.จิราวัฒน์ ไชยเศรษฐ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การบริหารในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการบริหารในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่ มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

ทางด้านงบประมาณ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในเรื่องการติดตามดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ ทางด้านการ ศึกษาระดับปฐมวัยโดยให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและสนับสนุน งบประมาณซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส่วนปัญหาที่พบมีบางส่วนเห็นว่าองค์การ บริหารส่วนตำบลไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการจัดการศึกษาก่อสร้างอาคารรวมถึงการปรับปรุง อาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ส่วนด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหลวงมีความพร้อมในเรื่องการจัดซื้อหรือจัดทำอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็ก การจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ครูได้ใช้จัดทำสื่อการ สอน ส่วนปัญหาว่า พื้นที่และอาคารสถานที่คับแคบยังไม่ค่อยได้มาตรฐาน ขาดสื่อ อุปกรณ์และการใช้ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เก่าและมีสภาพชำรุด

สำหรับระบบการจัดการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน หลวงมีความพร้อมในเรื่องการจัดโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีการวางแผนการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยการจัดระบบข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นรวมถึงมีการกำหนด
บทบาท หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส่วนปัญหาที่พบมีบางส่วนเห็นว่าการ
จัดการเรียนการสอนยังขาดคุณภาพและมาตรฐานและขาดการประเมินความก้าวหน้าของเด็ก สำหรับข้อ
เสนอแนะในระบบการจัดการศึกษา ควรมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอและควรมีการจัดทำหลักสูตรที่
เหมาะสม